

1 Batayan para sa pagbubuwis

Ang National Health Insurance Tax ay ipinapataw sa mga pinuno ng mga sambahayan na nakatala alinsunod sa lokal na batas sa buwis at ang Nishio City National Health Insurance Tax Regulations.

Samakatuwid, kahit na ang pinuno ng sambahayan ay hindi nakatala sa National Health Insurance, kung mayroong kahit isang miyembro na nakatala, abiso (pagwawasto) at paunawa sa buwis ay ipapadala sa pinuno ng sambahayan.

2 Halaga ng buwis

Ang halaga ng National Health Insurance ay ang kabuuang halaga ng pang medikal (para masakop ang mga gastos na kinakailangan para sa National Health Insurance), suporta (para sa mga gastos na kinakailangan sa pagbabayad ng mga pondo ng suporta para sa matatanda, atbp.), at nursing care (para masakop ang mga gastos na kinakailangan para sa pagbabayad ng mga bayarin sa pangangalaga para lamang sa mga may edad na 40 hanggang 64)

3 Mga atraso at delingkwenteng pagbabayad

Matapos lumipas ang takdang petsa, ang mga atraso ay makokolekta ayon sa bilang ng mga araw mula sa araw pagkatapos ng takdang petsa hanggang sa petsa ng pagbabayad, at bilang karagdagan, ang mga paalala at mga hakbang sa delingkwenta ay isasagawa.

4 Paglipat ng Abiso

Mangyaring siguraduhing iulat ang paglipat ng isang nakaseguro na tao (paglipat, kapanganakan, kamatayan, pagpapatala ng social insurance, withdrawal ng social insurance, pagbabago ng sambahayan, atbp.) Sa loob ng 14 na araw.

5 Lokasyon ng pagbabayad

Nishio City Hall (pangunahing tanggapan/tanggapan ng sangay), mga pinansyal na institusyon at mga convenience store na nakalista sa likod ng slip ng pagbabayad, at mga smartphone app

※Ang mga pangalan ng mga pinansyal na institusyon ay napapailalim sa pagbabago dahil sa pag-sara ng mga ito, atbp. Maaari ring gawin ang mga pagbabayad sa mga pinansyal na institusyon maliban sa mga nakalista sa itaas, ngunit maaaring mailapat ang mga bayarin.

Gayundin, kung ang isang barcode ay hindi naka-print sa harap ng slip ng pagbabayad, hindi ito magagamit sa mga convenience store.

6 Makipag-ugnay

Nishio City Health and Welfare Department Insurance at Pension Division National Health Insurance Hotline (0563) 65-2103 (direkta)